

# English Teaching College 2018

“Sự chuẩn bị tiếng Anh hoàn hảo cho học sinh đi làm và đi học.”



Chính thức hoạt động từ năm 1993, chúng tôi đã thành công trong việc chuẩn bị kiến thức cho học sinh trước khi đi học hoặc đi làm. Nhiều học sinh, sau khi tốt nghiệp ETC, đã hoàn thành xuất sắc việc học trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, v.v... tại các đại học ở Úc và New Zealand. Hiện tại, có hơn 250 học sinh đến từ 45 đất nước khác nhau đang theo học tại ETC.

Chúng tôi có các khoá học dành cho học sinh quốc tế:

## Certificate in English Language Competence (Nâng cao)

Từ mức độ tiếng Anh đơn thuần đến nâng cao, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chuẩn bị cho việc học đại học. Học sinh trong khoá học này sẽ được chuẩn bị để thi IELTS từ mức 4.0 đến 8.0. Thời gian học từ 4 đến 96 tuần.



## Certificate in English Language Competence (Tổng quát)

Chuẩn bị các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh làm quen với môi trường tiếng Anh. Học sinh hoàn tất khoá học này có thể tham gia các khoá học Anh văn Nâng cao. Thời gian học từ 01 đến 48 tuần.



## Certificate in English for Health Professionals (12 tuần hoặc 24 tuần)

Khóa học toàn thời gian này chuyên dành cho các học sinh theo học ngành y tế (đặc biệt là y tá) để cải thiện tiếng Anh trước khi tham gia thi lấy bằng OET hoặc IELTS. Khóa học 12 tuần có thời gian học từ sáng tới chiều. Khóa học 24 tuần có thời gian học Anh văn vào buổi sáng, học sinh có cơ hội nhận việc làm về lĩnh vực chăm sóc vào buổi chiều.

### Thi thử IELTS

ETC được chứng nhận có thể cho thi thử IELTS.

### OET (Occupational English Test)

Kì thi OET (Tiếng anh dành cho đi làm) được chứng nhận bởi Hiệp hội Y tá tại New Zealand, và các tổ chức chuyên ngành khác về y tế như Hiệp hội Nha sĩ. OET được đăng kí và tổ chức thi tại Palmerston North.

### Cambridge English – Chứng chỉ cơ bản và chứng chỉ nâng cao của kì thi tiếng Anh Cambridge

### TOEIC

ETC được chứng nhận về giảng dạy và tổ chức thi TOEIC.

### Lớp Anh văn đặc biệt

Để đáp ứng nhu cầu của học sinh, lớp chỉ bao gồm từ 1 đến 2 học sinh. Lớp học có thể bao gồm các hoạt động giải trí cho học sinh.

### Chất lượng của ETC

- ETC được công nhận bởi chính phủ New Zealand và được chứng nhận chất lượng với New Zealand Qualifications Authority (NZQA). Với gần 25 năm kinh nghiệm và hơn 250 học sinh theo học toàn thời gian, ETC được công nhận là một trong những trường Anh ngữ tốt nhất New Zealand.



### Học sinh nhỏ tuổi

- ETC được chính phủ New Zealand cho phép nhận học sinh từ 14 tuổi trở lên.
- Với học sinh dưới 18 tuổi và không có cha mẹ đi kèm, chúng tôi sẽ sắp xếp giám sát ngoài giờ học với phí NZ\$50.

### Hỗ trợ học sinh

- Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho học sinh.
- Chúng tôi sẽ đón học sinh tại sân bay.
- Chúng tôi sẽ hỗ trợ làm visa và tài khoản ngân hàng.
- Chúng tôi sẽ giúp đỡ học sinh khi tham gia các hoạt động.
- Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn học tập cho học sinh.



### Chi phí NZ\$

Phí nhập học NZ\$150

Phí sắp xếp nơi ở NZ\$210

Homestay (Palmerston North) NZ\$245 /tuần

Homestay (Wellington) NZ\$250/tuần



### Nơi ở

Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở homestay cho học sinh. Học sinh sẽ có phòng riêng, ở chung với một gia đình, được cung cấp đầy đủ ba bữa ăn trong ngày.



### Học phí

Toàn thời gian: NZ\$380 /25 tiếng /tuần

Bán thời gian: NZ\$280 /15 tiếng /tuần

English for Medical Professionals: 24 tuần NZ\$.....

English for Medical Professionals: 12 tuần NZ\$.....

Anh văn tổng quát + học OET: 12 tuần NZ\$.....

Học một kèm một: \$75 /tiếng



### Bảo hiểm

Học sinh bắt buộc phải có bảo hiểm tại New Zealand. Học sinh có thể tự mua bảo hiểm nhưng phải có giấy chứng nhận trước khi tới New Zealand.

1 tháng	6 tháng	12 tháng
NZ\$55	NZ\$250	NZ\$500



### Thời gian học và nhập học

- Bắt đầu nhập học vào các ngày thứ Hai trong năm
- Học sinh tự do chọn thời gian khoá học
- Học từ 9 giờ - 3 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Học phí bao gồm các hoạt động ngoại khoá



### Địa chỉ liên lạc quốc tế

Email: [office@etc.ac.nz](mailto:office@etc.ac.nz)

[www.etc.ac.nz](http://www.etc.ac.nz)

ĐT: + 64 6 3577107

Fax: + 64 6 3580800

### Chi nhánh Palmerston North

140-144 The Square,  
PO Box 995  
Palmerston North  
New Zealand



### Chi nhánh Wellington

204 Willis Street, Te Aro,  
PO Box 9787  
Wellington  
New Zealand



## Chi nhánh Wellington

Chi nhánh ETC nằm ở một toà nhà hiện đại với sức chứa 100 học sinh với 8 phòng học đầy đủ tiện nghi. Học sinh được tự do truy cập Internet miễn phí và sử dụng máy tính tự học cũng như bàn bi-da. Có phòng bếp để hâm thức ăn tại phòng sinh hoạt chung. Trà và cà phê được phục vụ miễn phí.

Chi nhánh Wellington nằm ở trung tâm thành phố Wellington, cách đại học Massey 1km. Sân bay quốc tế Wellington cách ETC 10km.

## Thành phố Wellington

Wellington là thủ đô của New Zealand. Một thành phố hiện đại và phong cách. Các đại học nổi tiếng như Victoria, Massey đều có chi nhánh ở đây.

Từ đỉnh đồi trên Wellington, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn trên biển. Bạn có thể kết bạn với người dân làng chài bên bờ biển, tham gia chèo thuyền, lặn, lái mô tô nước và đi thuyền. Bạn cũng có thể đi leo núi hoặc thăm quan bảo tàng quốc gia New Zealand, Te Papa.

Đi du thuyền và tham gia các chuyến du lịch sẽ tạo cơ hội cho bạn chiêm ngưỡng New Zealand. Từ Wellington, bạn có thể đi thuyền đến đảo Nam để ngắm cảnh núi non, hồ và rừng rậm nhiệt đới. Chỉ cần 4 tiếng lái xe, bạn có thể đi trượt tuyết, câu cá và tham quan núi lửa.



## Chi nhánh Palmerston North

Chi nhánh ETC nằm ở trung tâm thành phố, trên đường Broadway Avenue, gần thư viện trung tâm và công viên Quảng trường thành phố. Tại đây tập trung nhiều cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng mang nhiều bản sắc văn hoá khác nhau, cũng như các quán thức ăn nhanh phổ biến. Ngoài ra, trường còn nằm gần trường nghề UCOL và chi cách đại học Massey 5km.

Chi nhánh nằm trong một toà nhà rộng rãi với sức chứa 150 người với 12 phòng học đầy đủ tiện nghi. Phòng sinh hoạt chung của học sinh có đầy đủ dụng cụ nhà bếp để pha nước nóng và hâm thức ăn. Trà và cà phê được phục vụ miễn phí. Học sinh được tự do truy cập internet, sử dụng máy tính bàn và bàn bi-da.

Chỉ với 5 phút, bạn có thể thăm phòng triển lãm nghệ thuật Palmerston North và bảo tàng khoa học.

## Xe bus miễn phí ở Palmerston North

Học sinh theo học tại ETC được sử dụng xe bus miễn phí.

## Thành phố Palmerston North

Palmerston North, với dân số 80.000 người được gọi là "Thành phố sinh viên" vì có rất nhiều trường tại đây, bao gồm cả UCOL và đại học Massey. Nơi đây tập trung 11.000 sinh viên từ khắp New Zealand và trên thế giới. Có nhiều chỗ ở tốt dành cho sinh viên quốc tế. Đầu mỗi sáng thứ Bảy, bạn có thể đến chợ trái cây và rau tươi để mua hàng. Có những bãi biển đẹp học bờ biển cách Palmertson North nửa tiếng lái xe. Chuyến du lịch khoảng 3 tiếng lái xe sẽ đưa bạn đến khu trượt tuyết, công viên núi lửa với hồ bùn sôi và suối nước nóng. Ngoài ra còn chèo thuyền, câu cá hồi và nhảy bungee. Trong chuyến đi bạn cũng có thể nếm thử các loại rượu vang New Zealand khi đi qua các vườn nho.



**Luật:** English Teaching College đã cam kết thực hiện theo Luật hành nghề về việc chăm sóc học sinh quốc tế theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo New Zealand. Bản sao của luật sẽ được cung cấp theo yêu từ từ trường hoặc từ Bộ giáo dục và đào tạo New Zealand theo địa chỉ <http://www.minedu.govt.nz>

**Nhập cảnh:** Chi tiết đầy đủ về visa và cho phép đi làm ở New Zealand khi đi học và những thông tin liên quan sẽ được cung cấp bởi văn phòng nhập cảnh New Zealand hoặc trên website <http://www.immigration.govt.nz>

**Điều kiện cho dịch vụ y tế:** Hầu hết học sinh không được nhà nước trả phí bảo hiểm y tế khi theo học ở New Zealand. Nếu bạn cần điều trị y tế khi viếng thăm New Zealand, bạn có thể phải trả toàn bộ tiền phí dịch vụ. Thông tin chi tiết được cung cấp bởi Bộ y tế New Zealand, và có thể xem bằng cách truy cập <http://www.moh.govt.nz>

# Tại sao lại học ở New Zealand?

## **Giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới:**

Theo đánh giá OECD's 2011 từ báo Better Life "New Zealand là một trong những đất nước nằm trong top dẫn đầu về chất lượng hệ thống giáo dục". Mặt khác, New Zealand còn là "Một trong những đất nước có OECD tốt nhất về văn, toán và khoa học.

**New Zealand là đất nước được xếp hạng dẫn đầu thế giới về giáo dục, theo báo cáo từ UN Development Programme's 2011, Human Development.**

New Zealand được xếp hạng trước Norway, Úc, Ireland và Mỹ. Hệ thống giáo dục của chúng tôi được đánh giá tốt về cả kiến thức lẫn thực hành. Học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, tạo tính hoạt bát và tự tìm hiểu kiến thức. Thêm vào đó, học sinh được học tập trong môi trường sáng tạo, tham gia các hoạt động ngoài trời và học kỹ năng mới để có được nền móng tốt cho sự trưởng thành trong tương lai.

## **Bình yên**

Là đất nước bình yên thứ hai thế giới, dựa theo Global Peace Index [www.visionofhumanity.org](http://www.visionofhumanity.org)

## **An toàn**

Đất nước hiếm khi xảy ra bạo loạn & ít có biến động nhất trên thế giới, theo Transparency International

## **Học ở New Zealand**

<b>Tiếng Anh</b>	“Bạn có thể học tốt tiếng Anh ở New Zealand, mọi người đều nói tiếng Anh”
<b>Con người</b>	Người New Zealand rất thân thiện, họ luôn chào đón học sinh quốc tế
<b>Khí hậu</b>	Nhiệt độ không dao động nhiều giữa mùa đông và hè, trung bình khoảng 15°C
<b>Di chuyển</b>	Dễ dàng di chuyển bằng bus, xe lửa và máy bay
<b>Thức ăn</b>	New Zealand nổi tiếng về rau, trái cây, sản phẩm tiêu dùng và hải sản
<b>Mức sống</b>	Mức sống không quá cao và rẻ hơn nhiều so với các nước phương Tây

ETC đã đào tạo kiến thức tiếng Anh cho sinh viên để đi học và đi làm kể từ năm 1993.